



BỘ TƯ PHÁP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2024

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 - 10/11/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 - 10/11/2024), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, đội ngũ viên chức, người lao động, các học viên, sinh viên của Nhà trường qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 45 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp, hỗ trợ quý báu của các ban, Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và đội ngũ viên chức, người lao động, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và cả nước nói chung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhất là yêu cầu đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển đang đặt ra thách thức và cơ hội lớn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao. Với truyền thống tốt đẹp của Nhà trường qua 45 năm xây dựng và phát triển, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tầm nhìn, nội dung và phương pháp dạy học, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định và phát huy hơn nữa uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Luật Hà Nội trong công tác đào tạo cán bộ về pháp luật, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúc các thế hệ thầy giáo, cô giáo, đội ngũ viên chức, người lao động, các học viên, sinh viên của Nhà trường và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,

Nguyễn Hải Ninh

**Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp**